



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐเห็นว่าการรับสินบนเพื่อจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใดหรือประวิงการกระทำตามที่ผู้ให้สินบนต้องการไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้กับการรับสินบน บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงสมควรมีความละเอียดต่อการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรปลอดจากสินบน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือพวกพ้อง หรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีจำเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนที่จะรับของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้แล้วต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท